

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Mốc thời gian báo cáo từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022)

Sở Du lịch Ninh Bình nhận được Văn bản số 03/BCĐ, ngày 24/5/2022 của Ban chỉ đạo 138/NB về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2022, Sở Du lịch Ninh Bình báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

1. Về phạm tội ma túy

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Du lịch không có tội phạm về ma túy, không có người bị bắt do vi phạm pháp luật về ma túy.

2. Tình hình sử dụng ma túy, tình hình người nghiện ma túy

Sở Du lịch không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mắc nghiện ma túy, không có người cai nghiện tập trung và nơi giam giữ của cơ quan Công an.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Sở Du lịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc: Luật phòng chống ma túy; Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 14/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2022.

Tăng cường công tác giám sát đối với các cơ quan, đơn vị về phòng chống ma túy; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ,

đảng viên, công chức, viên chức trong công tác giáo dục, ngăn ngừa từ trong gia đình, đấu tranh phòng, chống ma túy ở nơi cư trú do vậy không để phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tích cực, chủ động giữ vững và xây dựng cơ quan đạt chuẩn không có ma túy.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung vào các vấn đề như: các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; cách nhận biết và hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy; trách nhiệm của gia đình trong giáo dục con, cháu tham gia PCMT; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa cộng đồng, chống tái nghiện, không có thái độ kỳ thị, phân biệt... Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCMT với kiến thức về nhận biết cây có chứa chất ma túy, phòng ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy tại nhà riêng, khu đất trống.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Vận động cán bộ, công chức tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, đặc biệt là lực lượng Đoàn thanh niên giữ vai trò xung kích. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nêu cao cảnh giác, tránh xa, tham gia tố giác các đối tượng lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, điềm vui chơi công cộng, các quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần; các cá nhân, tổ chức mua bán các chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội.

Nhận thức rõ tác hại của ma túy đối với con người và xã hội, công chức, viên chức và người lao động luôn chủ động tránh xa ma túy; gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền gia đình, người thân tránh xa ma túy; tham gia phát giác, tố giác tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa ma túy, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Du Lịch có phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với các tổ chức, các nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh trong đó tiến hành kiểm tra xác xuất 56 tổ chức cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch tại các huyện, thành phố. Qua kiểm tra thực tế, Sở Du lịch nhận thấy hầu hết các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm các quy định nhà nước về kinh doanh lưu trú du lịch.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác phòng, chống ma túy của Sở Du lịch 6 tháng đầu năm 2022 đã được nghiêm túc triển khai thực hiện. Quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, giữ vững danh hiệu đơn vị không có ma túy 6 tháng đầu năm 2022. Góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tạo môi trường làm việc lành mạnh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về phòng, chống ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2. Tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ kiên trì các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về thảm họa ma túy và các chủ trương, chính sách trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Sở Du lịch trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Cơ quan TT BCD 138);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QL DL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Duy Phong

